

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีการมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินการในลักษณะของการกล่าวการเปิดประชุม การสัมมนา การอบรมและรวมไปถึงกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกเช้าวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อถ่ายทอด/มอบนโยบายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกกรณี ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับบริการ ดังตัวอย่างภาพกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1



กิจกรรมการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567



กิจกรรมการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2567



กิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ณ อาคารแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดาก เขต 1



กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติและการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดาก เขต 1



กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตเชิงสัญลักษณ์
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1



กิจกรรมในโครงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2567 สพป.ตาก เขต 1 วันที่ 26 พ.ค.2567



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
TAK PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

จุดหมายข่าว

ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2567

นายวินัย เมฆหมอก นายอรรถ ปรารักษ์ นายวีระพงศ์ คำกมล นายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1

โครงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2567

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายวินัย เมฆหมอก ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อรรถ ปรารักษ์ นายวีระพงศ์ คำกมล นายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1 และบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการ PLC การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน โดยมี ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อำษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1

facebook: @spsa1.tg.go.th



การจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ ตก 1 เขตสุจริต



การจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตก 1 เขตสุจริต

